



# NER ออกหุ้นกู้ 700 ล้าน

ระดมเงินรองรับขยายธุรกิจ โบรกฯ เชียร์ 'ซื้อ' อัฟเป้า 5 บาท



ชววิทย์  
จิ่งธนสมบุรณ์

นิวส์ คอนเน็คท์ - NER เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 700 ล้านบาท เปิดจองวันที่ 27-29 ต.ค. นี้ รองรับการลงทุนขยายธุรกิจ โบรกฯ อัฟราคาเป้าหมายเป็น 5 บาท หลังทำโรมีแวนด์แรง

นายชววิทย์จิ่งธนสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นอร์เทิสรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตจากเดิม 290,000 ตัน/ปี เป็น 460,000 ตัน/ปี

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

**DOD วางเป้าเบอร์หนึ่ง 'โพรไบโอติกส์' ในไทย**  
เพิ่มรายได้ 100 ล้าน/ปี

นิวส์ คอนเน็คท์ - DOD ตั้งเป้าผู้นำเบอร์หนึ่ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่ม Probiotics ในรูปแบบเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต กระตุ้นยอดขายโค้งสุดท้ายปีนี้ คาดทำรายได้ 100 ล้านบาทต่อปี

นายฉนิท ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีไอดี โบไอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคคนไทยที่รักสุขภาพ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มใหม่ประเภทโพรไบโอติกส์ (Probiotics)

โดยบริษัทฯ นับเป็นรายแรกของประเทศไทยที่มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มใหม่ประเภทโพรไบโอติกส์ (Probiotics) รูปแบบเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตพร้อมทำงาน (Active)

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

# SUSCO อัดงบลงทุน 500 ล้าน

คาดยอดขายน้ำมันปีนี้หด 15%



นิวส์ คอนเน็คท์ - SUSCO ปี 64 อัดงบลงทุน 500 ล้านบาท ขยาย-ปรับปรุงปั้ม พร้อมเปิดตัวปั้มใหม่ คาดยอดขายน้ำมันปีนี้หด 15% เเร่งหารายได้เสริมชัดเจน

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอสไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO เปิดเผยว่า

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



**DHOUSE เปิดเทรดเหนือจอง...** บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE เข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 โดยเปิดซื้อขายที่ 0.67 บาท เพิ่มขึ้น 0.07 บาท หรือ 11.67% จากราคา IPO ที่ 0.60 บาทต่อหุ้น





## NER

จึงได้มีการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ คาดว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ โดยเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563

มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท แบ่งเป็นไม่เกิน 500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค. 2563

แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บล.โนมูระ พัฒนสิน, บล. เอเชีย พลัส, บล. เคทีบี (ประเทศไทย) และ บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)

ทั้งนี้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"

ด้านฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุว่า แนวโน้มกำไรสุทธิ NER ในไตรมาส 3/63 จะอยู่ประมาณ 219 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จากช่วงเดียวกันปีก่อนและเพิ่ม 37% จากไตรมาสก่อน แนะนำ "ซื้อ" พร้อมปรับราคาเป้าหมายใหม่เป็น 5 บาท จากเดิม 4.10 บาท ●

## SUSCO

ในปี 64 บริษัทตั้งงบลงทุนราว 500 ล้านบาท โดยแบ่งสำหรับขยายสถานีบริการน้ำมัน 20 แห่ง โดยสิ้นปี 63 คาดว่าจะมีปั้มน้ำมัน 260 แห่ง และร้านสะดวกซื้อ LAWSON 108 เพิ่มอีก 10-15 แห่ง จากที่มีอยู่ 30 สาขา คาดใช้เงินลงทุนราว 300 ล้านบาท

ส่วนอีก 200 ล้านบาทสำหรับการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับให้เป็นปั้มน้ำมันที่มีความทันสมัย เพิ่มการบริการที่มีความหลากหลาย รองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

โดยสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่ อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดจะแล้วเสร็จปี 64 พร้อมเริ่มดำเนินการปรับปรุงทันที ซึ่งจะมีการเสริมร้านสะดวกซื้อ ร้านบริการต่างๆ ในปั้มน้ำมันให้มีความหลากหลาย



ชัยฤทธิ์ ลิ้มโรจน์

ขณะที่ภาพรวมผลประกอบการปี 63 คาดว่ายอดขายน้ำมันจะปรับตัวลดลงราว 15% จากปี 62 ที่มียอดขายรวม 1,393.83 ล้านลิตร เนื่องจากปี 63 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ยอดขาย

น้ำมันปรับตัวลดลง โดยเฉพาะยอดขายน้ำมันอากาศยาน (เจ็ท) ลดลงถึง 70%

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยอดขายน้ำมันค้าปลีกผ่านสถานีบริการน้ำมันและค้าส่งไปต่างประเทศ กลับสู่ภาวะปกติแล้ว ●

## DOD

โดยการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต (Active) ที่มีงานวิจัยรองรับในระดับสากลจากผู้ผลิตโพรไบโอติกส์ชั้นนำระดับโลก นำมาผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตในห้อง Lab ที่มีคุณภาพขั้นสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์ที่ гаранต์ีจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ดี พร้อมทำงานช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย ทั้งในระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่าย รวมทั้งเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้น

ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับออเดอร์จากกลุ่ม

ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเสริมรายใหญ่หลายราย ให้ผลผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารประเภท Active คาดว่าจะเริ่มส่งมอบสินค้า และรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/2563 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

"บริษัทฯ มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มโพรไบโอติกส์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จะได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค เพราะด้วยขั้นตอนและกระบวนการผลิต รวมถึงการคัดเลือกรายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต (Active) ที่ได้รับการการันตีจากสถาบันระดับโลก เชื้อมัน



ธนิช ศรีไศรขุญ

ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้นำของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ Active ของประเทศไทย" นายธนิชกล่าว ●





# SCBส่ง“โรบินฮู้ด”เจาะกลุ่มร้านอาหาร

นิวส์ คอนเน็คท์ - SCB เปิดตัวแอปฯ “โรบินฮู้ด” หนุนผู้ประกอบการร้านอาหารขยายตลาดมากขึ้น ตั้งเป้าร้านอาหารเข้าร่วม 3 หมื่นร้าน ภายในสิ้นปีนี้ พร้อมช่วยสร้างงานให้พนักงานส่ง 1.5 หมื่นคน

นายธนาเกียรติ จักริยะ ประธานกรรมการ บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด ในเครือ เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเผยว่า บริษัท ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าที่เข้าร่วมแล้วจำนวน 16,000 ร้านค้า และคาดว่าจะภายในสิ้นปี 63 นี้จะเพิ่มเป็น 30,000 ร้านค้า ซึ่งบริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม (จีพี) กับทางร้านค้า โดยในระบบตลาดคิดจีพีที่กับทางร้านค้าอยู่ที่ 30-40%

นอกจากนี้ โรบินฮู้ดยังแพลตฟอร์มของคนไทยที่มีส่วนช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับคนส่งอาหาร (ไรเดอร์) อีกกว่า 10,000 คน โดยสิ้นปีนี้ตั้งเป้ามีไรเดอร์จำนวน 15,000 คน ซึ่งในภาวะตัวเลขอัตราว่างงานเพิ่มสูงขึ้น



ธนาเกียรติ จักริยะ

ถือเป็นการช่วยให้ไรเดอร์ได้รับเงินรายได้อย่างเป็นธรรม และไม่ต้องสำรองเงินเพื่อจ่ายค่าอาหารให้กับลูกค้า เนื่องจากโรบินฮู้ดจะกำหนดให้ระบบชำระเงินเป็นดิจิทัลเพย์เมนต์ 100% ทั้งนี้บริษัทตั้งใจให้ “โรบินฮู้ด” เป็นแอปฯ

ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ดีขึ้น จึงได้เปิดทดลองให้บริการสั่งอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.63 เป็นต้นไป ก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในช่วงต้นปี 64

## ภาพข่าว



### กรุงศรีคว้ารางวัล Best Sustainable Bank

นายการุณ กิตติสถาพร (ขวา) ประธานกรรมการ และ นายเชอิจิโร อาคิตะ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่กรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยที่ได้รับรางวัล Best Sustainable Bank จาก FinanceAsia นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย

### เอสซี รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

นายสรพงศ์ วินิจชัยกุล ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ ในฐานะตัวแทนบริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่สถานีบริการน้ำมันเอสซีเข้าเกณฑ์ในโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” พิธีมอบจัดที่ห้องประชุมบูรจักรไชยกร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

